
วิมานนี้ได้แต่ใดมา 
พรพรรณ  สุจริตวณิช 

 

 เรื่องต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  ถ้าท่านใดไม่เชื่อก็ถือว่าฟังเป็นนิยายก็แล้วกัน  เพราะคนเรามี
ความคิดทัศนะที่ต่างกันอยู่แล้ว  เพราะเรื่องต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของฉันเอง 
 

พบกับผู้มีสมาธิจิตระดับสูง 
 เมื่อหลายปีก่อนฉันได้มีโอกาสรู้จักท่านผู้มีสมาธิจิตระดับสูงท่านหนึ่ง  โดยตอนแรกมีผู้ที่ฉันเคารพนับ
ถือพาไปรู้จัก  และพาไปนั่งสมาธิด้วยกัน  ท่านอาจารย์เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อสด  วัดปากน้้า 

 วันหนึ่งระหว่างนั่งสมาธิด้วยกันหลายคน  ท่านผู้นี้ได้ปิดไฟในห้องแล้วเปิดแอร์  นั่งกันที่บ้านท่าน  
ท่านสอนการก้าหนดแบบวิชชาธรรมกาย  แต่ฉันยังก้าหนดดวงแก้วหรือองค์พระไม่ได้  นึกบอกตัวเองว่าเพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาและจิตซัดส่าย  ฉันเลยก าหนดพองหนอ – ยุบหนอ  อย่างที่ฉันคุ้นเคยแทน  ว่าแล้วก็ดูท้อง
พองท้องยุบไป  จนหมดเวลานั่งสมาธิ 

 ออกจากนั่งสมาธิแล้ว  ท่านอาจารย์หันมาที่ฉันและกล่าวว่า  “คุณพรพรรณเมื่อกี้ท่านเห็นท้องคุณ
พรพรรณ พอง – ยุบ  สรุปคุณไม่ได้ก้าหนดตามท่ีสอนหรือ  คุณก้าหนดพองหนอยุบหนอใช่ไหม”  ฉันสะดุ้งนึก
ในใจว่าไฟก็ปิดมืดทั้งห้อง  ท่านรู้ได้อย่างไร  ฉันแค่สงสัย  แต่ยังไม่ได้เชื่อมากมายอะไร 
 

คุณดีขึ้นแล้วนะ 
 เมื่อหลายปีก่อน  ฉันเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิด  เวลาโมโหขึ้นมาจะเห็นช้างตัวเท่าหนู  แล้วค้าพูดแรงๆ
ก็จะตามมา  เมื่อราว 3-4 ปีก่อน  วันหนึ่งท่านอาจารย์ก็พูดขึ้นว่า  “คุณพรพรรณ  สภาวะจิตคุณดีขึ้นแล้วนะ
คุณรู้ตัวไหม”  ตอนที่ท่านพูด  ฉันชะงักไปชั่วครู่  แล้วบอกตัวเองว่า  จะพยายามดูสภาวะจิตของตัวเอง  
เพราะฉันก็ยังไม่รู้ตัวเลย 

 หลังจากนั้นฉันมาสังเกตสภาวะจิตของตัวเองอีกนานเป็นเดือน  จนมั่นใจว่าที่ท่านบอกนั้นเป็นความ
จริง  จากนั้นฉันจึงน้าเรื่องไปพูดกับท่านว่า  “หนูสังเกตว่าสภาวะจิตของหนูดีขึ้นกว่าในอดีตจริงๆ ค่ะ”  
ท่านรับฟัง  พร้อมหัวเราะชอบใจ 

 หลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้เจอท่านมานานราวสองปี  ฉันได้โทรศัพท์ไปหาท่านเมื่อไม่นานมานี้  ท่านได้
ตรวจสภาวะจิตของฉันอีกที  ท่านบอกฉันว่า  “ มันยังทรงๆ ตัวอยู่  คือตอนนี้ยังไม่เจริญก้าวหน้าขึ้น  แต่ก็ยัง
ไม่แย่ลง”  ท่านบอกอีกว่า  “ต้องตั้งใจพยายามพัฒนาจิตให้มากกว่านี้  ไม่ว่าจะท าทาน รักษาศีล หรือ
เจริญภาวนา  โดยเฉพาะการภาวนา  ต้องเน้นท าให้มากยิ่งๆ ขึ้นเท่าที่จะท าได้” 

 ที่น่าอัศจรรย์ใจคือ  ท่านเล่าวิธีการตรวจดูสภาวะจิตของฉันให้ฟังว่า  ท่านจะจรดจิตของท่านให้เป็น
สมาธิแล้วเข้าศูนย์กลางกาย  แล้วถึงจะมาตรวจดูฉันได้  แต่ปกติท่านก็จะไม่ค่อยตรวจดูให้ใคร  ยกเว้นที่สนิท
กันมากๆ และอยากช่วยเท่านั้น  ท่านบอกไม่อยากไปยุ่งกับกรรมของคนอ่ืน 

 



วิมานใหญ่พอสมควร 
 เมื่อราว 3-4 ปีก่อน  ท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฉันฟังว่า  “ไปเห็นวิมานของคุณพรพรรณ  หลังใหญ่
พอสมควรที่ดาวดึงส์  วิมานนี้รู้สึกว่ามีมานานแล้วนะ”  ฉันมานั่งระลึกถึงค้าพูดของท่าน  แล้วคิดว่าวิมานนี้
ได้มาเพราะเหตุใด  ก็นึกขึ้นได้ว่า  เมื่อราว 22 ปีก่อน  ปี พ.ศ. 2542 ฉันในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรมเป็นคนแรก  และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์ของวัดน้้าบ่อหลวง  อ้าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นที่รกร้าง  ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ท้าให้บางทีมีคนมาลักตักดินไปใช้  ไปขาย  ที่ดินขนาด 9 
ไร่  อยู่ด้านข้างโรงเรียนน้้าบ่อหลวงวิทยาคม  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่)  ฉันได้เข้า
มาบุกเบิกที่  ซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารก  โดยท้าถนนเข้า  เกรดที่ท้าศาลาหลังแรก  โดยใช้ฤกษ์ก่อสร้างศาลาหลัง
แรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ท้าไปได้จนขึ้นโครงหลังคา  มุงหลังคาแล้ว  ขนาดศาลา 12 x 16 และมาต่อเติม
ท้าห้องน้้าเพ่ิมอีก 3 ห้อง  และห้องครัวเล็กๆ ขนาด 4 × 4 เมตร เพ่ิมข้ึน  แต่ช่างคนแรกเกิดทิ้งงาน  เพราะจะ
มาขอเบิกเงินล่วงหน้า  (ทุกครั้งจะจ่ายหลังท้างานเสร็จเป็นงวดๆ ไป)  เพราะทราบว่าเขาไปรับงานที่อ่ืนที่ใหญ่
กว่า  ฉันบอกช่างว่าคงให้เบิกไม่ได้  เพราะทางคณะกรรมการมูลนิธิคงไม่ยอมให้เบิกล่วงหน้า  สรุปช่างเขาเลย
ขอทิ้งงาน 

 ฉันก็ดิ้นรนจนหาช่างผู้รับเหมาคนใหม่ได้  เขาเป็นญาติกับน้าสะใภ้  มารับช่วงก่อสร้างให้  เขาค้านวณ
มาว่าต้องใช้เงินอีกราว 200,000 บาท  (เงินในขณะนั้น)  ก็จะสร้างเสร็จสมบูรณ์  ตอนนั้นมูลนิธิไม่มีเงินเลย  
ฉันไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหน  เพราะที่บอกบุญได้ส่วนหนึ่งก็น้ามาสร้างจนหมดเงินที่มีไปแล้ว  บังเอิญว่าช่วง
นั้นฉันโชคดีในการท้างานส่วนตัวที่ขายประกันได้ลูกค้ารายใหญ่   เลยคิดจะสละเงินจ้านวน 200,000 บาทที่
ขาดไป  เพ่ือให้ศาลาหลังแรกจะได้สร้างส้าเร็จ  ไม่ต้องเห็นต้าตาต้าใจอยู่แบบนี้  คิดในใจว่า  “เงิน 200,000  
บาท  จะว่ามากก็มากอยู่  ถ้าเราไม่ตายเราคงหาใหม่ได้”  แม้ผู้สอบบัญชีของมูลนิธิจะแนะน้าว่า  ท้าไมไม่ท้า
เรื่องให้มูลนิธิยืมเงินฉันแทนก็ตาม  แต่ฉันรู้ว่ามูลนิธิไม่มีเงินเลย  ฉันจึงตัดสินใจสละเงินจ้านวนนี้  เพ่ือให้ศาลา
สร้างได้เสร็จ  จะได้ท้าประโยชน์ให้กับส่วนรวมและพระศาสนาต่อไป  โดยตอนนั้นมีแม่ชี 3-4 ท่าน  รอเตรียม
จะเข้ามาอยู่พักอาศัยในศาลาด้วย  เลยต้องรีบท้าและรีบตัดสินใจ  ฉันคิดว่า  ด้วยการตัดสินใจท าบุญศาลา
ด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง  ในปี 2543 ในครั้งนั้น  ที่เป็นอานิสงส์ท าให้มีวิมานรอฉันอยู่ 

 เมื่อไม่นานมานี้  ฉันได้คุยกับท่านอาจารย์  ท่านเล่าว่า  แม้จะมีวิมานรออยู่  แต่ถ้าเราไม่พัฒนาจิต  
ไม่รักษาจิตให้ดี  โดยเฉพาะก่อนตายก็อาจจะท้าให้เราไปทุคติได้เช่นกัน  ดังนั้นเราต้องเจริญสติภาวนาให้มากๆ
ยิ่งเราท้ามาก  วิมานของเราก็ยิ่งสว่างไสวมากขึ้นๆ  จนในที่สุดวิมานจะใสเป็นแก้วเลยทีเดียว  ฉันจึงบอกและ
ยืนยันกับท่านว่าจะพยายามท้าสมาธิภาวนาให้มากยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ  เพ่ือตัวของเราเองจะได้พ้นทุกข์ภัยในที่สุด 

 ที่เขียนถึงบุญวิมานไม่ได้หมายความว่าให้เราหวังแค่สวรรค์หรอกนะคะ  เพราะเป้าหมายส้าคัญของ
เราคือการพ้นทุกข์  พ้นวัฏฏะสงสาร  แต่ถ้าพยายามแล้ว  มันยังไปไม่ถึง  เราก็จะได้ไม่ล้าบาก  ได้ไปปฏิบัติต่อ
ข้างบนนั้นแทน  สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า... 
 

“ผู้ปฏิบัติธรรม  ย่อมประสบความสุข  ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า” 

 

 


